

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Công văn số 3104/UBND-KGVX, ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc "*Tham mưu trả lời phỏng vấn của Chủ tịch UBND tỉnh*", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trả lời phỏng vấn, cụ thể như sau:

Đối với tôi, anh Võ Tấn Thông là người anh đáng quý, tôi và anh đã đồng hành với nhau trong những mùa Chiến dịch khi tôi công tác tại Tỉnh đoàn. Và khi nhắc đến thầy Võ Tấn Thông - trường Đại học Bách Khoa chắc hẳn nhiều người dân tại Bến Tre sẽ nghĩ ngay đến Chiến dịch Mùa hè xanh và chắc hẳn sẽ dành những lời cảm ơn chân thành nhất dành cho anh, đặc biệt là tại các địa phương trực tiếp thụ hưởng các công trình giao thông nông thôn trong những năm qua.

Như chúng ta đã biết, Bến Tre được hình thành bởi 03 dãy cù lao, địa hình bị chia cắt bởi 04 nhánh sông lớn, hệ thống kênh, rạch dày đặc; vì vậy trước đây Bến Tre có nhiều những cây cầu khỉ và đường xá còn rất khó khăn; việc giao thương, đi lại của người dân vì vậy cũng bị ảnh hưởng nhiều, kinh tế chậm phát triển. Nhưng từ năm 2000 đến nay, với vai trò là Phó Ban Chỉ đạo Chiến dịch "*Mùa hè xanh*" trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, anh Võ Tấn Thông đã tổ chức cho các chiến sĩ tình nguyện tham gia Chiến dịch tại mặt trận tỉnh Bến Tre (*Thạnh Phú, Giồng Trôm, Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Càyl Bắc*); trong đó tập trung thực hiện các công trình giao thông nông thôn. Qua hơn 20 năm tham gia Chiến dịch tại Bến Tre, thầy và trò của trường Đại học Bách Khoa đã cùng với Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè cấp tỉnh và người dân Bến Tre xây mới 1.341 km, nâng cấp, sửa chữa khoảng 4.243 km đường giao thông nông thôn; xây mới 392 cầu, sửa chữa 548 cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí **95,717 tỷ đồng**. Nhờ những cây cầu xi măng cốt thép vững chắc, những tuyến đường được bê tông hóa thông thoáng mang đậm chất thương hiệu sinh viên tình nguyện trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mà việc đi lại, giao thương của người dân hiện nay trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Các công trình giao thông nông thôn này đã góp phần hết sức quan trọng cho việc thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt, anh Võ Tấn Thông và sinh viên của trường đã có vai trò đồng hành rất lớn trong việc cùng với Bến Tre hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. Những đóng góp, cống hiến và tình cảm của anh Võ Tấn Thông dành cho quê hương Bến Tre trong những năm qua là rất đáng trân quý. Và hình ảnh chiến dịch Mùa hè xanh và chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Bách Khoa -

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là những hình ảnh mãi xanh trên quê hương xứ dừa.

Trên đây là nội dung trả lời phỏng vấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Phong trào Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Võ Thị Phương Diệu